

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Văn bản 2682/UBND-TH ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND tỉnh.

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị “khẩn trương di chuyển 49 hộ dân của 02 dự án: Dự án đầu tư di chuyển dân cư nơi có nguy cơ sạt lở cao, đời sống ĐBKK thuộc các bản Hua Mức 1, Hua Mức 2, Pú Xi 2 đến định cư tại bản Hua Mức 2, xã Mường Mùn (nay là xã Pú Xi); Dự án đầu tư di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, đời sống ĐBKK thuộc các bản Nậm Pay, Pa Cá đến định cư tại khu Phiêng Xanh, Mùn Chung (nay là xã Nà Tông)” như sau:

1. Kết quả thực hiện

1.1. Dự án đầu tư di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống ĐBKK thuộc các bản Hua Mức 1, Hua Mức 2, Pú Xi 2 định cư tại bản Hua Mức 2, xã Mường Mùn (nay là xã Pú Xi), huyện Tuần Giáo:

Hiện tại đã phê duyệt danh sách và hỗ trợ di chuyển cho 38/56 hộ gia đình đến định cư tại Bản Hua Mức 2 - xã Pú Xi, còn 18 hộ chưa thực hiện, trong đó:

+ Dự kiến bố trí 06 hộ lên bãi tái định cư số 3, thời gian hoàn thành tháng 11/2020, nâng tổng số hộ bố trí ổn định tập trung sẽ là 44/56 hộ gia đình.

+ 01 chủ hộ đã chết, gia đình ở ổn định tại chỗ, không còn nhu cầu bố trí chỗ ở tập trung.

+ 03 hộ chuyển đi nơi khác và không còn nhu cầu bố trí chỗ ở.

+ 08 hộ chưa thực hiện di chuyển, và cũng không còn có nhu cầu bố trí vào quỹ đất thuộc dự án, do các hộ thuộc các bản Hua Mức 1 và Pú Xi 2 đều đang ở ổn định, không có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai. Trước đây có nhu cầu là do tại nơi sinh sống chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng: thiếu nước sinh hoạt, chưa có điện... nên người dân có nhu cầu di chuyển vào khu vực dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, cơ sở hạ tầng (điện, trường học, đường giao thông, trụ sở xã, trạm y tế...) đã được đầu tư cơ bản nên việc di chuyển, bố trí dân cư theo hình thức tập trung không còn quá cấp thiết. UBND xã Pú Xi đã vận động các hộ ổn định tại chỗ, các hộ đều đã nhất trí. Vì vậy, UBND xã kiến nghị: trường hợp 12 hộ còn lại không thực hiện di chuyển mà thực hiện ổn định tại chỗ.

- UBND huyện Tuần Giáo giao phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND xã Pú Xi và các cơ quan, đơn vị liên tiến hành rà soát lại

nhu cầu nguyện vọng của cá hộ dân đã được phê duyệt trong Phương án nhưng chưa thực hiện. Trường hợp các hộ dân không có nhu cầu tham gia dự án, tiến hành tuyên truyền các hộ ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự bố trí ổn định tại chỗ, xen ghép nội bản, nội xã và tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kết thúc dự án. Trường hợp các hộ dân có nguy cơ mất an toàn, tham mưu cho UBND huyện bố trí quỹ đất để bố trí cho các hộ gia đình còn lại trong phương án phê duyệt đến định cư tại bản Hua Múc 2 theo quy định hiện hành. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, UBND huyện và các sở, ngành liên quan, thời gian dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

1.2. Dự án đầu tư di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, đời sống ĐBKK thuộc các bản Nậm Bay, Pa Cá đến định cư tại khu Phiêng Xanh, Mùn Chung (nay là xã Nà Tông), huyện Tuần Giáo: theo Phương án được phê duyệt năm 2011: bố trí 63 hộ gia đình từ các bản Nậm Bay, Pa Cá đến định cư tại Khu tái định cư Phiêng xanh. Tuy nhiên khi mặt bằng hoàn thành chỉ 58 lô đủ điều kiện bố trí được cho người dân.

Hiện tại đã thực hiện hỗ trợ di chuyển bố trí chỗ ở ổn định cho 49 hộ gia đình, còn lại 14 hộ, trong đó:

+ 01 hộ đã di chuyển ở nơi khác (xã Quài Cang), không còn nhu cầu bố trí chỗ ở tập trung.

+ 13 hộ ở ổn định tại chỗ, không còn nhu cầu bố trí chỗ ở tập trung, trong đó có một số gia đình, hai vợ chồng đi làm ở xa nên gia đình không muốn di chuyển đến định cư theo dự án (ở lại chỗ cũ để còn nhờ ông bà trông nom con cái).

UBND huyện Tuần Giáo giao UBND xã Nà Tông quản lý chặt chẽ 09 lô đất còn lại thuộc quỹ đất tại khu tái định cư khu Phiêng Xanh, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu bố trí xen ghép cho các trường hợp thuộc đối tượng Chương trình bố trí ổn định dân cư theo 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ đã tái định cư ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Đoàn Đại biểu quốc hội;
- TT HĐND tỉnh;
- BTV UBMTTQ tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức